



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

fb กรมส่งเสริมการเกษตร
yt กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
su ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
e agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 9 มกราคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ลงพื้นที่บ้านปางปูเลาะ	1	กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บ้านปางปูเลาะบ้านกาแพ specialty เข้าตลาดพรีเมียม	ไทยรัฐ
ศูนย์บริการเกษตร พิจิตรราช	2	เกษตรฯ เผยความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการเกษตรพิจิตรราช	Thailand plus
	3	เกษตรฯ เผยความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการเกษตรพิจิตรราช พบเกษตรกรแจ้งขอรับบริการมากที่สุด ร้อยละ 93.41	เรื่องเล่าข่าวเกษตร
ลงพื้นที่แม่สอด	4	อธิบดี กสก. ลงพื้นที่แม่สอดรับฟังปัญหาการทำงานส่งเสริมการเกษตร	สยามรัฐ
ลงพื้นที่แม่ระมาด	5	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	เรื่องเล่าข่าวเกษตร
ส่วนภูมิภาค			
มันหวานอินทรี	6	ตลาดนำการผลิต ปลูกมันหวานอินทรีส่งห้างใหญ่ สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บ้านปางปูเลาะป็น กาแฟ specialty เขাতลาดพรีเมียม

กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ อ.แม่ใจ เดินหน้าพะเยาโมเดล ยกกระดับสินค้า
เกษตร ด้วยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟคุณภาพบ้านปางปูเลาะ
เตรียมสร้างกาแฟอัตลักษณ์รสชาติและกลิ่นผลไม้ และป็นเข้าสู่ตลาดพรีเมียม

นายพิรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริม
การเกษตรดำเนินงานโครงการพะเยาโมเดลสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสินค้าเกษตร และนำร่องเป็นต้น
แบบในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง และ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพะเยาต่อ
ไป กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดให้กาแฟปางปูเลาะ อำเภอแม่ใจ เป็นใน
พื้นที่อำเภอแม่ใจ โดยเน้นขับเคลื่อนนโยบายยกระดับสินค้าเกษตร เสริม
ศักยภาพเกษตรกร ด้วยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟคุณภาพบ้านปาง
ปูเลาะ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยตั้งเป้าที่จะยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาแฟ (GAP) เพิ่มผลผลิต (เชอร์รี่) ต่อไร่จากเดิม เป็น
500 - 600 กิโลกรัมต่อไร่ ยกกระดับคุณภาพผลผลิต ให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร
: เมล็ดกาแฟอาราบิก้า เช่น สีตรงกระบวนการผลิตของเมล็ดกาแฟ ความชื้นไม่
เกิน 12.5% โดยมวล ไม่พบร่องรอยการทำลายเมล็ดกาแฟจากแมลง เมล็ดมีรา
ดำ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการทำตลาดการซื้อขายล่วงหน้า และกำหนด
ราคาตามชั้นคุณภาพ



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้นโยบาย ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกลยุทธ์ ในการพัฒนา โดยการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ตามมาตรฐานสินค้า เกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาแฟ การตรวจสอบปริมาณสาร กาแฟ และคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพ กาแฟ การตรวจวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตัดแต่งต้น กาแฟ (ทำสาว) สำหรับต้นกาแฟอายุมากและให้ผลผลิตลดลง เพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของกาแฟ การเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูพืชและการใช้ชีววิธีในการ ป้องกันและกำจัด โรค และแมลงศัตรูพืช เช่น มอดเจาะเมล็ดกาแฟ ราดำ มวน ยุง เป็นต้น



นายพิรพันธ์ กล่าวว่า ส่วนด้านการตลาด จะดำเนินการส่งเสริมการทำการตลาด การซื้อขายล่วงหน้า และกำหนดราคาตามชั้นคุณภาพ การส่งเสริมการสร้างคู่ค้าใหม่ที่เป็นองค์กรธุรกิจ/สถาบันเกษตรกร โดยระบบเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future Markets) ที่มีเงื่อนไขกำหนดราคาเมล็ดกาแฟตามชั้นคุณภาพ การส่งเสริมการสร้างทักษะการเป็นบาร์ิสต้าให้เยาวชนของหมู่บ้าน และการสร้างแบรนด์สินค้ากาแฟชุมชนปางปูละาะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกาแฟที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับบ้านปางปูเลาะ ปัจจุบันมีพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกกาแฟอยู่ 34 ครัวเรือน โดยเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 20 ราย มีผลผลิตรวมปีละ 88 ตัน โดยมีประเด็นที่จะต้องพัฒนา 2 ประเด็น ซึ่งจะให้เป็นแนวทางให้หลายๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย

ประเด็นแรก คือ ด้านการผลิต กาแฟปางปูเลาะเป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่มีคุณภาพดีในระดับหนึ่ง แต่สามารถยกระดับคุณภาพได้โดยการพัฒนาให้มีลักษณะเฉพาะรสชาติและกลิ่นผลไม้ (fruity) เช่น การทำให้มีความหอมปลาย เป็นกลิ่นล้นจี่มากขึ้น อำเภอมะนังมีสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่ออีกชนิด คือ ลิ้นจี่แม่ใจ ก็จะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับอำเภอมะนัง และกาแฟปางปูเลาะได้ การพัฒนาให้เป็นกาแฟ specialty จะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับกาแฟปางปูเลาะ และมีโอกาสเข้าสู่ตลาด premium ได้

ประเด็นที่สอง คือ ด้านการตลาด ปัจจุบันเกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลาง หรือพ่อค้ารถเร่ ที่เข้ามารับซื้อในช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ในราคาที่พึงพอใจ แต่กาแฟปางปูเลาะยังสามารถพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีก เช่น การขายแบบคัดเกรด 1 - 3 จะทำให้ได้ราคาเพิ่มมากขึ้นตามระดับคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมากยิ่งขึ้น



นายพิรพันธ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี่การสร้างและเรียบเรียงเรื่องราว (story) ของกาแฟปางปูเลาะก็จะช่วยสร้างความต่าง และอัตลักษณ์เฉพาะได้อีกทางหนึ่ง กรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามาร่วมกันทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับกาแฟปางปูเลาะ มีความโดดเด่นเป็นที่จดจำ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ.

เกษตรฯ เผยความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

🕒 8 มกราคม 2024 📍 Thailandplus 📺 เกษตร - สิ่งแวดล้อม



นายพิรุณ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภายหลังจากการเปิดให้บริการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ซึ่งได้รับเกียรติจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการให้บริการในภาพรวมของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช จำนวน 882 ศูนย์ ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 ให้บริการไปแล้ว จำนวน 5,825 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4,504 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77 อยู่ระหว่างดำเนินการ 852 รายคิดเป็นร้อยละ 15 โดยเกษตรกรกรแจ้งขอรับบริการมากที่สุด ร้อยละ 93.41 รองลงมาคือ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ร้อยละ 6.25 และข้อเสนอนโยบายความคิดเห็น ร้อยละ 0.34 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประสงค์ขอรับบริการด้านพืชขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนที่ดินทำกินด้านการเกษตร ขอรับบริการด้านประมง ขอรับการสนับสนุนด้านหนี้สินขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนการจัดแหล่งน้ำทำการเกษตร ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนเนื่องจากประสบภัยพิบัติทางการเกษตร และขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล/ด้านการเกษตร ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่ให้บริการเกษตรกรมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพะเยา สุโขทัย และเพชรบูรณ์



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการร่วมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรให้สามารถขอรับบริการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องร้องเรียนคล้ายๆกันให้แก่พี่น้องเกษตรกร ให้บริการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายสร้างวิธีทำงานสู่การปฏิบัติ โครงการศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น โดยมีการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทุกภาคส่วน ทำหน้าที่แปลงนโยบายสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การจัดตั้งและบริหารงานศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรของกระทรวงฯ ให้ประสบผลสำเร็จ



ทั้งนี้ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช เปิดให้บริการ 6 งานสำคัญ ประกอบด้วย 1) งานบริการขอรับการช่วยเหลือสนับสนุน เช่น การทำพินหลวง การจัดให้มีแหล่งน้ำทำการเกษตร การเข้าถึงที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร การขอรับสิทธิกรณีประสบภัยพิบัติทางการเกษตร การฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาอาชีพ ด้านหนี้สิน เป็นต้น 2) งานบริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการเกษตร 3) งานบริการรับคำร้อง – ส่งต่อ งานอนุญาต อนุมัติ 4) งานบริการจดทะเบียน จัดแจ้ง เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 5) งานบริการข้อมูลข่าวสาร และให้คำปรึกษาปัญหาการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และ 6) งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ดิน น้ำ โรค แมลงศัตรูพืช ฯลฯ) โดยเกษตรกรที่ต้องการขอรับบริการด้านการเกษตรสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

เกษตรฯ เผยความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช พบเกษตรกรรอรับบริการมากที่สุด ร้อยละ 93.41

๑ 8 ม.ค. 2567 ๑ ข่าวเกษตร, สไลด์



นายพีรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภายหลังจากการเปิดให้บริการศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช ซึ่งได้รับเกียรติจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการให้บริการในภาพรวมของศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช จำนวน 882 ศูนย์ ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 ให้บริการไปแล้ว จำนวน 5,825 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4,504 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77 อยู่ระหว่างดำเนินการ 852 รายคิดเป็นร้อยละ 15 โดยเกษตรกรแจ้งขอรับบริการมากที่สุด ร้อยละ 93.41 รองลงมาคือ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ร้อยละ 6.25 และข้อเสนอแนะความคิดเห็น ร้อยละ 0.34 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประสงค์ขอรับบริการด้านพืชขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนที่ดินทำกินด้านการเกษตร ขอรับบริการด้านประมง ขอรับการสนับสนุนด้านหนี้สินขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนการจัดแหล่งน้ำทำการเกษตร ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนเนื่องจากประสบภัยพิบัติทางการเกษตร และขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล/ด้านการเกษตร ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่ให้บริการเกษตรกรมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพะเยา สุโขทัย และเพชรบูรณ์



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการร่วมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรให้สามารถขอรับบริการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องร้องเรียนคลายทุกข์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรให้บริการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายสร้างวิถีทำงานสู่การปฏิบัติ โครงการศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น โดยมีการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทุกภาคส่วน ทำหน้าที่แปลงนโยบายสร้างวิถีการทำงานสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การจัดตั้งและบริหารงานศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรของกระทรวงฯ ให้ประสบผลสำเร็จ



ทั้งนี้ ศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช เปิดให้บริการ 6 งานสำคัญ ประกอบด้วย 1) งานบริการขอรับการช่วยเหลือสนับสนุน เช่น การทำฝนหลวง การจัดให้มีแหล่งน้ำทำการเกษตร การเข้าถึงที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร การขอรับสิทธิ์กรณีประสบภัยพิบัติทางการเกษตร การฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาอาชีพ ด้านนี้สิน เป็นต้น 2) งานบริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการเกษตร 3) งานบริการรับคำร้อง – ส่งต่อ งานอนุญาต อนุมัติ 4) งานบริการจดทะเบียน จัดแจ้ง เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 5) งานบริการข้อมูลข่าวสาร และให้คำปรึกษาปัญหาการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และ 6) งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ดิน น้ำ โรคแมลงศัตรูพืช ฯลฯ) โดยเกษตรกรที่ต้องการขอรับบริการด้านการเกษตรสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

อธิบดี กสก. ลงพื้นที่แม่สอดรับฟังปัญหาการทำงานส่งเสริมการเกษตร

โพสต์ แชร์ Share

8 มกราคม 2567 15:17 น. สยามรัฐออนไลน์ ชาวไทย



วันที่ 8 ม.ค.67 น.ส.อรนุช ใจแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด ร่วมให้การต้อนรับ นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นางรัตดา คงสีไพร เกษตรจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ



โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการทำงานส่งเสริมการเกษตร รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่กับเกษตรกรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด เพื่อไปกำหนดแนวทางและปรับแนวนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป



จากนั้น เดินทางไปยังบริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในพื้นที่อำเภอแม่สอด แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงวิธีการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบบริษัทและรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร และการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร (ใบอ้อย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอ แม่ระมาด จังหวัดตาก

๗ ม.ค. 2567 | ข่าวเกษตร, สไลด์



วันที่ 6 มกราคม 2567 นายพีรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี นางรัตดา คงสีไพร เกษตรจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางฤทัย อ้นเกตุ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายพันธุ์เสน่ห์เปรมสีย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณของนักเรียนและการนำผลผลิตไปประกอบอาหารให้ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรของโรงเรียน



จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร และลงพื้นที่แปลงเรียนรู้ โรงเพาะกล้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และโรงคัดบรรจุผัก ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมี นายบัญญัติ ประชา ทองโชติ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ให้การต้อนรับ



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) ทำการทดสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ดิน ปัจจัยการผลิต ความต้องการของพืชและโภชนาการพืช รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อม ของแปลงทดสอบเทคโนโลยีในการผลิต อะโวคาโด ที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการขยายผลในงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งมอบหมายกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นำแนวทางการดำเนินงานของโครงการหลวงที่มีการสำรวจวิเคราะห์พื้นที่ วางแผนการใช้พื้นที่ตามหลักวิชาการ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนากลุ่ม องค์กรชุมชน ไปปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่เหมาะสมกับ คน พื้นที่ สินค้า ต่อไป



หลังจากนั้น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กับเกษตรกรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด พร้อมทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร และติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอีกด้วย



ตลาดนำการผลิต ปลูกมันหวานอินทรีย์ส่งห้างใหญ่ สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน

8/01/2567 | 25 |

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิกใช้ตลาดนำการผลิต ปลูกมันหวานอินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ส่งจำหน่ายห้างใหญ่สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน

นายเจริญ ทิมพิซาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิก ได้ร่วมกันวางแผนดำเนินการผลิตพืชผักตามมาตรฐานอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่จีเอส จำนวนกว่า 100 ชนิด โดยใช้ระบบตลาดนำการผลิต เจ้าหน้าที่ให้ผู้ประกอบการและบริษัทต่างๆ ในเครือเซ็นทรัล โดยมีสินค้าเด่นคือ มันหวานอินทรีย์จำนวน 5 สายพันธุ์ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในตำบลแม่ทาได้มากกว่า 230,000 บาทต่อเดือน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้ใช้การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชแบบชีววิธี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อใช้เป็นศูนย์ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตและใช้สารชีวภาพ ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งที่สามารถรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต การตลาด จนสามารถทำให้คนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง เกิดความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นต่อไปได้

ดารุณี เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 8 ม.ค.67

